





สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

5 พฤษภาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. สถานการณ์โควิด 19 สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, มติชน) - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงวันหยุดยาวพิเศษนี้ คาดจำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นไม่มาก เนื่องจากคนมีความระมัดระวังมากขึ้น เห็นได้ชัดจากการที่มีประชาชนมารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพิ่มมากขึ้น และแนวโน้มการระบาดของหลายจังหวัดเริ่มคงที่ แต่ต้องติดตามดูจำนวนผู้ติดเชื้อที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นช่วงเปิดภาคเรียนอีกครั้ง ทั้งนี้ กรณีผู้เสียชีวิตสัปดาห์ที่ผ่านมา 10 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ซึ่งได้หารือกับกรมการแพทย์ และสป.สธ. ว่าหากผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีนและติดเชื้อ ขอให้รีบนำตัวส่ง รพ. ซึ่งแพทย์จะรีบให้ยาต้านไวรัสทันที รวมทั้งให้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) และใช้กลไก อสม.เข้าไปเร่งรัดการฉีดวัคซีน ซึ่งมีวัคซีนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ พร้อมขอให้ทุกฝ่ายช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุมารับวัคซีน</p> <p>2. ค่าเสี่ยงภัย-การบรรจุขรก.โควิด รอบสอง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sondhitalk, hfocus) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง ความคืบหน้าการจัดสรรค่าเสี่ยงภัยให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานช่วงโควิด 19 ซึ่งรอสำนักงบบัณฑิตพิจารณาในการนำงบกลางกว่า 3,000 ล้านบาทมาจ่ายก่อน โดยจะจ่ายให้กับทุกสายงาน ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวง ตามหลักการที่ ครม. เห็นชอบ เบื้องต้นน่าจะเป็น มิ.ย. 2565 รวมทั้งความล่าช้าที่เกิดขึ้นเกิดจากบางหน่วยงานส่งหลักฐานยังไม่ครบทำให้ยังเบิกไม่ได้ ส่วนการบรรจุข้าราชการโควิดรอบ 2 ขณะนี้เรื่องอยู่ที่สำนักงาน ก.พ. ทั้งนี้ กรณีการตรวจสอบบรรจุฯ ศูนย์ ที่มีการติดงบไอที เพราะเงินบำรุงติดลบ ยังไม่เห็นรายงานของผู้ตรวจฯ และกำลังให้ตามเรื่องนี้ เบื้องต้นขอให้ระบุชื่อจังหวัดให้ชัดเจน และตรวจสอบว่าจริงหรือไม่ ซึ่งบฯ ติดลบ 300 กว่าล้านบาทเป็นเรื่องจริง ส่วนค่าไอทียังไม่ชัดเจน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Dr. Dark -โพสต์ข้อความระบุ เปลี่ยนเหตุผล เปลี่ยนแพะ ไปเรื่อย ๆ กรณี ความคืบหน้าการจัดสรรค่าเสี่ยงภัยให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานช่วงโควิด 19</p> <p>3. ปลดโควิดจากสถานการณ์ฉุกเฉิน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (topnews, nation) -รอยเตอร์ส รายงานว่าคณะผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขทั่วโลกของ WHO เตรียมหารือกันเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับสถานภาพของไวรัสโควิด 19 ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถตกลงกันได้ว่าควรจะยกเลิกได้หรือยัง และถ้ายกเลิกควรจะจัดเดินหน้าอย่างไรต่อหลังจากที่หลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งสหรัฐได้ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินและทยอยเปิดประเทศเกือบหมดแล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลีนิวส์, TNN) - WHO แถลงการณ์แผนยุทธศาสตร์รับมือไวรัสโควิด 19 ปี 2566-2568 ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ 4 ของ WHO มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนประเทศต่างๆ ทั่วโลก ขณะกำลังส่งผ่านจากการมาตรการรับมือฉุกเฉินไปสู่การป้องกันควบคุมและการบริหารจัดการการระบาดที่ยั่งยืนในระยะยาว คือ ลดการแพร่ระบาดและรักษาผู้ติดเชื้อ ลดจำนวนผู้เสียชีวิต การเจ็บป่วยและผลลัพธ์ระยะยาว รวมทั้งการรับมืออาการหลังโควิด หรือ ลอน โควิด และเตรียมรับมือไวรัสกลายพันธุ์ต่างๆที่จะเร่งการติดเชื้อและอัตราการเสียชีวิต</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>โรคจากรังสีแตกตัว สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลีนิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, ผจก., ไทยรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, ผจก., มติชน, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, isranews, ejan, hfocus, acnews, TNN, sondhitalk) -นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ที่ประชุมคกก.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ให้ความเห็นชอบ 2 เรื่อง คือ 1.การประกาศกำหนดชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม โดยเพิ่มโรคจากรังสีแตกตัว ซึ่งเมื่อถูกกำหนดไว้ตามกฎหมายจะทำให้มีแนวทางจัดการสารกัมมันตรังสีและการตอบโต้ได้ทันสถานการณ์ หากพบผู้ที่มีอาการเข้าได้กับนิยามอาการสำหรับการเฝ้า</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ระวัง เช่น มีตุ่มน้ำ มีผื่น มีเรื่องของมะเร็งต่างๆ เป็นต้น จะได้เกิดการเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบ พร้อมย้ำว่าไม่ใช่อาการสำหรับวินิจฉัยขั้นสุดท้ายว่าเป็นโรค 2. การประกาศเขตพื้นที่ที่ต้องมีการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม กรณีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) โดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562</p>	
<p>รพ.จะนะ เปิดห้องผ่าตัดศูติฯ-ทั่วไป สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., acnews) -นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สธ.มีนโยบายให้ รพ.พัฒนางานบริการให้ตอบสนองความต้องการประช.ในพื้นที่ ได้รับบริการคุณภาพใกล้บ้าน เพิ่มความสะดวกการเข้าถึงและลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทาง ทั้งนี้ จากการตรวจเยี่ยม รพ.จะนะ จ.สงขลา เมื่อเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ทราบว่ารพ.จะพัฒนาห้องผ่าตัดด้านสูตินรีเวช และศัลยกรรมทั่วไป จึงมีการหารือและสนับสนุนการพัฒนาทั้งด้านอุปกรณ์และบุคลากร โดยรพ.ราชวิถี รพ.เลิดสิน รพ.นพรัตนราชธานี และสถาบันสุขภาพเด็กฯ ได้จัดส่งเครื่องมืออุปกรณ์ห้องผ่าตัด ให้กับ รพ.จะนะ เรียบร้อยแล้ว -นพ.หิมา หิมเหม ผอ.รพ.จะนะ กล่าวว่า รพ.จะนะ กำลังพัฒนาด้านการผ่าตัด เพื่อให้ประช.ในพื้นที่ได้รับการรักษารวดเร็ว ใกล้บ้าน ไม่ต้องส่งไป รพ.ใหญ่ในเมือง พร้อมขอบคุณผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทั้งนี้ รพ.มีแผนจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านที่จำเป็นใน รพ.สังกัดกรมการแพทย์ เช่น พยาบาลวิสัญญี พยาบาลห้องผ่าตัด เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาประช.ในพื้นที่</p>	
<p>กรมอนามัย-สปสช.และมูลนิธิทันตนวัตกรรม ช่วยสูงวัยมีฟันบดเคี้ยวอาหาร สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., ไทยโพสต์, thecoverage) -นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยพบปัญหาสุขภาพในช่องปากของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น จากการสำรวจสถานะทันตสุขภาพระดับประเทศของกรมอนามัยในปี 2560 พบผู้สูงอายุ 60-74 ปี มีฟันแท้เฉลี่ย 18 ซี่ต่อคน และเมื่ออายุ 80-85 ปีลดลงเหลือเพียง 10 ซี่ต่อคน ในจำนวนนี้สูญเสียฟันทั้งปากถึงร้อยละ 8.7 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย คุณภาพชีวิต และการใช้ชีวิตประจำวัน ยิ่งในผู้ป่วยโรคเรื้อรังยิ่งเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากปัญหาสุขภาพในช่องปาก -นพ.เจตต์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึง คก.ฟันเทียมพระราชทาน และคก.รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะมีการรณรงค์ปีอีก 2 ปี ผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการบดเคี้ยว สามารถติดต่อไปยังหน่วยบริการที่มีทันตแพทย์ใกล้บ้านเพื่อขอรับคำปรึกษา หากทันตแพทย์วินิจฉัยว่ามีความจำเป็นก็จะดำเนินการฝังรากฟันให้ หรือถ้าส่งต่อไปยังรพ.ที่สามารถทำได้ โดย สปสช.จะสนับสนุนในการจัดซื้อรากฟันเทียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอกับความต้องการของรพ. ทั้งนี้ ในเบื้องต้นจะให้สิทธิแก่ผู้มีสิทธิบัตรทองที่มีความจำเป็นต้องใช้ฟันเทียมทั้งปากแต่เหงือกร่นจนไม่สามารถใช้ฟันเทียมได้ก่อน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ลำบากที่สุด</p>	
<p>ผลิตหลักสูตรระยะสั้นด้านสุขภาพและการแพทย์ สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, บ้านเมือง, ผจก., logisticstime, thailandplus) - กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาหลักสูตร Lifelong Learning ด้านสุขภาพและการแพทย์ สำหรับบุคลากรสาธารณสุขและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการแพทย์ทุกระดับ เมื่อวันพุธที่ 3 พ.ค. 2566 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาฯ เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพบุคลากรในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ สอดรับกับกระแสโลก ตลอดจนร่วมกันจัดทำโครงการจัดการความรู้ การพัฒนางานวิจัย รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์ และ/หรือ นวัตกรรมบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อไปในอนาคต</p>	-
<p>วัคซีน RSV สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, xinhuaathai) -สำนักงานคกก.อาหารและยาสหรัฐฯ ได้อนุมัติวัคซีนป้องกันไวรัสทางเดินหายใจ (RSV) แต่วัคซีนดังกล่าวยังคงต้องได้รับการอนุมัติจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐฯ ก่อนที่จะนำไปใช้ ทั้งนี้ วัคซีนที่ชื่อว่า "อาเร็กซ์วี" (Arexvy) ของบริษัท GSK ผู้ผลิตยาจากอังกฤษ ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญที่สามารถช่วยชีวิตคนจำนวนมากได้ จะสามารถให้บริการแก่ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีได้ภายในไม่กี่เดือนข้างหน้า ใช้เวลาผลิตมากกว่า 60 ปี และเป็นยาตัวแรกที่ได้รับการอนุมัติให้ป้องกันโรค RSV ได้ทุกที่ในโลก การศึกษาโดย GSK ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือน ก.พ. พบว่าประสิทธิภาพของวัคซีนอยู่ที่ 82.6% โดยผลข้างเคียงส่วนใหญ่ไม่รุนแรงหรือปานกลาง และสิ้นสุดภายในสองวัน ที่พบบ่อยที่สุด คือ อาการปวดบริเวณที่ฉีดหรือเมื่อยกล้ามเนื้อ</p>	
<p>เชื้อก่อโรคในข้าวหมูแดง สื่อนำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ มันมากับอาหาร -สถาบันอาหารสุ่มตัวอย่างข้าวหมูแดง จำนวน 5 ตัวอย่าง จาก 5 ร้านค้า ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อวิเคราะห์เชื้อก่อโรคสตาฟีโลคอคคัสสอเรียสปนเปื้อน ผลปรากฏว่ามีข้าวหมูแดง 1 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อนแต่ปริมาณที่พบยังไม่เกิน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เกณฑ์มาตรฐานตามที่กรมวิทยาศาสตร์ฯ กำหนดคือ ไม่เกิน 100 CFU/g พร้อมแนะนำควรเลือกซื้อจากร้านที่มั่นใจได้ว่าผู้ขายและพนักงานมีการรักษาสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี บริเวณร้าน อุปกรณ์ ภาชนะต่างๆที่ร้านใช้สะอาด หากซื้อกลับมาบ้าน ควรอุ่นให้ร้อนก่อนทานทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย</p>	